



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

Số 249

ngày 9 tháng 4, 2000

Tờ báo hàng tuần **ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Về Không

Về không thanh nhẹ suốt đời người
Học hỏi không ngừng trí sáng tươi
Tự giác tự tu chung hành tiến
Xây dựng ngày kia sẽ rõ Trời

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 06-02-00 đến 12-02-00

Copyright © 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Muốn hơn thua với người được nhiều người kính mến có ích lợi gì không?
- 2) Không tu có khai trí tuệ hay không?
- 3) Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào?
- 4) Lòng tham muốn của con người chừng nào mới dứt?
- 5) Sự ác hại giữa loài người và loài người do đâu hình thành?
- 6) Thực hành làm sao biết được chiều sâu của tâm đạo?
- 7) Đến nơi khí hậu mới có gì lạ không?

<p>1) Sydney, 06-02-2000 3: 00 AM <i>Hỏi: Muốn hơn thua với người được nhiều người kính mến có ích lợi gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa muốn hơn người được nhiều người kính mến chỉ có hại không có lợi</p> <p>Kệ: <i>Thiếu số không thắng đa số dặng Cực hình tạo khổ lại cơ cần Không duyên sao đạt càng thua lỗ Tự hại chính mình lại khó khăn</i></p>	<p>2) Sydney, 07-02-2000 3: 30 AM <i>Hỏi: Không tu có khai trí tuệ hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa hưởng ngoại không tu không khai trí tuệ, sống khó yên khó đạt thành</p> <p>Kệ: <i>Trí tuệ không minh sao minh chánh Không tu phá rồi tự khổ hành Tạo ngu khờ đại trí dâm ô Thuyết lý không thông khó đạt thành</i></p>
<p>3) Sydney, 08-02-2000 4: 15 AM <i>Hỏi: Nguyên khí chuyển giám bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp: Hưởng thượng tâm thanh nhận điều lành bằng cách khai tâm mở trí</p> <p>Kệ: <i>Mở rộng tâm cang tự nhận hành Cảm thông đời đạo tự phân hành Qui nguyên giếng mối không động loạn Toàn năng ban ơn tự thực hành</i></p>	<p>4) Sydney, 09-02-2000 3: 00 AM <i>Hỏi: Lòng tham muốn của con người chừng nào mới dứt?</i></p> <p>Đáp: Thưa lòng tham muốn của con người không bao giờ dứt</p> <p>Kệ: <i>Tu hành tự dứt thân tâm tiến Giải tỏa phiền ưu đạt các miền Tâm trí phân minh đường xích đạo Thành tâm tu luyện hiểu triền miên</i></p>
<p>5) Sydney, 10-02-2000 4: 35 AM <i>Hỏi: Sự ác hại giữa loài người và loài người do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự ác hại giữa loài người và loài người do tâm bất chánh đã hình thành</p> <p>Kệ: <i>Tham dâm tự gánh đã hình thành Tự hại tâm thân khó tiến nhanh Đại nguyên không thành nay lỗ dở Khó tu khó tiến lại khó hành</i></p>	<p>6) Sydney, 11-02-2000 4: 50 AM <i>Hỏi: Thực hành làm sao biết được chiều sâu của tâm đạo?</i></p> <p>Đáp: Thưa thực hành hạnh đức cao thì mới cảm thức được chiều sâu của tâm đạo</p> <p>Kệ: <i>Thực hành chất phát hiểu thâm sâu Thức giác tâm tu rõ nhiệm mầu Tâm tưởng sự thành duyên đạt đạo Bình tâm tu luyện rõ chiều sâu</i></p>

7) Auckland, 12-02-2000 6: 00 PM

Hỏi: Đến nơi khí hậu mới có lạ không?

Đáp: Thưa đến nơi khí hậu mới lạ giấc ngủ vẫn ngon

Kệ:

*Đến nơi khác lạ vẫn như thường
Ngủ tốt an vui tận dễ thương
Nhìn cảnh thấy người vui nhộn nhịp
Vui hòa khỏe mạnh hưởng chung đường*

THƯ TỬ LAI VÃNG

S D, ngày 4/10/1999

Kính thưa Thầy,

Con là H với lòng thành kính, xin gửi thư này đến thăm Thầy và bà Tám. Mấy năm không gặp, con thấy Thầy vẫn không thay đổi, hình như Thầy hơi gầy nhưng trông rất khỏe Nhìn Thầy với đôi mắt kiếng trông rất uy nghi và lại còn đẹp hơn ngày xưa

Đêm thiễn ca Thầy mặc bộ veston trắng từ hậu trường đi ra thật là trong sáng làm con rất hạnh diện. Đây là lần đầu tiên con được đi dự thiễn ca, lúc ra về con nghe khán giả khen là hay quá nhưng hơi ngắn. Có lẽ vì nhạc đạo làm cho lòng khán giả lắng dịu, nên chưa muốn ra về mà muốn được ngồi lại thưởng thức thêm chút nữa ? Con biết là ban tổ chức phải làm việc ngày đêm vất vả, cực khổ lắm mới tổ chức được một đại hội và một đêm thiễn ca thành công tốt đẹp như vậy. Thầy biết không đêm đó con vỗ tay muốn sưng cả bàn tay. Gặp lại Thầy kỳ đại hội vừa qua con thật là vui mừng. Nhớ lại ngày nào Thầy ghé sang Nhật, con được trò chuyện cùng Thầy, được chở thầy đi ăn, được Thầy bắt mạch và bấm huyệt ở lỗ tai v.. v.., những kỷ niệm đó suốt đời con không bao giờ quên.

Trong phòng đại hội lòng con tha thiết ước ao được gần Thầy giống như ngày xưa. Có lẽ Thầy cảm thông được ước muốn của con cho nên khi đi ngang qua con Thầy cười và đưa tay ra cho con cầm làm con thật cảm động và sung sướng. Ngày hôm đó con lên phòng nằm khóc một mình vì thấy tình thương của Thầy quá bao la rộng lớn, dù Thầy xa con bao lâu Thầy cũng còn nhớ. Để đáp lại tình thương vô bờ bến này của Thầy, con phải cố gắng tu nhiều hơn để khỏi phụ lòng Thầy.

Vài hàng con kính gửi Thầy và bà Tám được vui mạnh và sức khỏe dồi dào Thầy cho con xin chuyển lời đến thăm chị Bê .

Thương Thầy nhiều .

Con,

H S

A C ngày 9/10/99

B H,

Thầy vui nhận được thơ con đề ngày 4 tháng 10 năm 1999 cộng với ngân phiếu tặng Thầy Thành thật cảm ơn con. Ở đời này xa cách là chuyện thường nhưng tình thương của Trời Phật nâng niu và xây dựng, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, dù xa cách mấy, có tâm vẫn gặp. Đạo Vô Vi là đạo của người nào bằng lòng hành thì của chính họ. Khi đạt được sự quân bình trong nội tâm thì mọi điều sẽ tự cảm giác tốt. Nay con được gặp lại Thầy nhìn hình dáng vẫn như xưa, cũng nhờ Thầy chịu hành pháp. Đêm đêm cảm nhận nguyên lý vô sanh của Trời Phật mà tự tu thì tâm thức lúc nào cũng vui tiến trong thanh tịnh, diện mạo bớt lo âu và trẻ trung, phần lão hườn đồng là vậy.

Hằng tuần con lại có dịp đọc Mục Bé Tám, phục vụ tất cả mọi người trong tinh thần bất vụ lợi, nhưng tình đời đen bạc vẫn muốn phá đám. Đại Hội vừa rồi không nhiều thì ít con cũng có nghe qua những lời phân giải dành riêng cho những hành động bất chánh, không ý thức sự đóng góp cho chung. Dạy tu không lấy tiền nhưng vẫn bị phản trắc, nếu không tu thì sẽ ra sao .

Con đã sống qua tình đời đen bạc con lại càng hiểu hơn, noi theo gương Phật Từ Bi mà tu sửa thì mới có cơ hội gặp lại nhau đây, gọi là duyên lành tái ngộ, chỉ biết gia công tu tiến mà thôi. Con cũng vậy cần thiền nhiều đạt tới thanh tịnh thì mọi việc sẽ qua. .

Chúc con và gia đình vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

THƠ

Phong Vàng

Một lá phong thôi ứng dáng Thu
Nàng Thu diu-dịu chút sương mù
"Thu qua đông đến lòng dao-động
Sinh tử luân-hồi" em nhớ tu.



Hai lá phong vàng nhắc-nhớ Thu
Nàng Thu thanh-thoát nhẹ lời ru
U-ơ Tí-Nị nghe lời mẹ
Muốn mãi hồn-nhiên con nhớ tu".



Ba lá phong rơi đang độ Thu
Nàng Thu đằm-thắm khuyến Người tu
Kiếp này quyết giúp anh thành-thật

Giải trọn nghiệp tâm anh phải tu.



Bốn lá phong bay theo gió Thu
Nàng Thu chầm-chậm bước vô-ưu
Gió bay mặc gió Tâm không động
Đại-định tr□ về em quyết tu.



Năm lá phong vàng Đông sắp sang
Ngũ-hành ngũ-sắc diệu huyền-quang
Thân còn Tâm đã đi vào định
Bồng chốc bùng lên ánh sắc vàng.

Nam Cali, tháng 11-1999.

Huỳnh Ninh Sơn.

Giác mộng trần gian

Giác mộng trần gian phủi sạch rồi
Tu hành thanh thoát trở về ngôi
Kìa bao vọng tưởng không còn nữa
Lục tự Di Đà thức tỉnh tôi

Tham thiền nhập định an vui
Gia tăng pháp lực đạo mùi triển khai
Hành thâm nguyên lý an bài
Đạo đời hai nẻo không xa tình Trời
Trí tâm ổn định được rồi
Sống vui một kiếp vía hồng thăng hoa
Đời là ảo mộng dụ ta
Tiến sâu mộng cảnh làm sao về Trời
Thân tâm tiến hóa không lời
Di Đà pháp lý giúp người về không
Tham thiền vọng tưởng khai thông
Tiến sâu thiền pháp mở vòng đạo tâm

An vui tiến hóa thâm trầm
Lục căn thanh tịnh tự xa tình đời
Niết Bàn Phật Pháp rền trui
Sống trong diệu thức an vui đời đời
Giới thanh tự thức được rồi
Hòa cùng chư Phật mở lời độ tha
Tình Trời mãi mãi chẳng xa
An vui tiến hóa thực hành nguyện tâm
Hương đi vạch sẵn không lầm
Đời vui tiến bước mở tầm điển quang
Đói ăn khát uống chẳng màng
Tâm linh thanh tịnh tự an thân này
Bên Trên dẫn tiến ngày ngày
Hào quang Phật Pháp vui say tình Trời
Từ nay giấc mộng của đời
Ta xin hoàn trả để đời về không

Kính bái,
Nguyễn Tân
Suisse, Genève ngày 14 tháng 3 năm 2000

Thông Báo của Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable Trust

Hội Từ Thiện Vô Vi Charitable Trust trân trọng thông báo cùng tất cả Bạn đạo Vô Vi năm châu,

Ngày 20/02/2000 bạn đạo Melbourne, Úc châu đã hội ngộ Đức Thầy tại hội trường Candelles và đã được tường trình đầy đủ trong bài phóng sự " Đức Thầy đến Melbourne" đăng trên tờ Phát Triển Điện Năng số 244 ngày 05/03/2000. Trong dịp này Đức Thầy đã nhắn nhủ bạn đạo Vô Vi Úc Châu hãy thành tâm hợp tác trong việc xây dựng Thiền Viện Vô Vi Quốc Tế và Làng Vô Vi Cairns.

Ngày 02/04/2000 Đức Thầy đã tái ngộ bạn đạo Vô Vi tại Thiền đường Box Hill, Melbourne. Công trình xây dựng TVVVQT và LVV Cairns đã được Đức Thầy quan tâm và một lần nữa Người đã kêu gọi tất cả bạn đạo Vô Vi thực tâm đóng góp công sức để xây dựng một công trình tâm linh duy nhất trên mảnh đất 35 mẫu tại Bruce Highway, Deeral mà Đức Thầy đã chọn. Riêng mảnh đất nhỏ 2 mẫu tại Tolga, Đức Thầy đã yêu cầu những người làm chủ quyền hãy sát nhập vào hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust. Trong trường hợp bạn đạo Vô Vi Quốc Tế đã đóng góp cho mảnh đất Tolga này mà muốn lấy lại tiền; hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust phải hoàn trả đầy đủ cho mỗi bạn đạo.

Trong tuần lễ 29/03/2000 đến 04/04/2000, Đức Thầy đã quang lâm lưu ngụ tại thiền đường Duyên Lành Melbourne; nhiều bạn đạo đã trình bày lên Đức Thầy thỉnh nguyện muốn chuyển số tiền đã đóng cho Tolga qua hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust. Đức Thầy đã dạy rằng; trên bước đường hồng pháp khắp năm châu, nhiều bạn đạo Hoa Kỳ, Canada, Đức, Pháp. . . cũng nêu lên thỉnh nguyện như trên. Đức Thầy cũng dạy rằng, TVVVQT và LVV Cairns được ủy thác xây dựng bởi hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust hợp pháp được công nhận bởi chính quyền liên bang Úc đại lợi và được hưởng nhiều đặc miễn thuế vụ của chính quyền tiểu bang và liên bang; những thỉnh nguyện của bạn đạo Vô Vi Quốc Tế nói chung và bạn đạo Úc Châu nói riêng là hợp lý và rất có ích cho đại sự chung.

Để giải quyết vấn đề trên, Ủy ban xây dựng TVVVQT và LVV Cairns đã được Đức Thầy ủy nhiệm thông báo đến tất cả bạn đạo Vô Vi năm châu như sau:

- 1/ Những người chủ quyền mảnh đất 2 mẫu Tolga phải liên hệ với ủy ban xây dựng TVVVQT và LVV Cairns để sát nhập tài sản này vào hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust.
- 2/ Những số tiền đóng góp của tất cả bạn đạo Vô Vi Quốc Tế cho mảnh đất Tolga phải được chuyển sang hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust.
- 3/ Hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust cấp biên lai chính thức đến từng bạn đạo khi số tiền đã được chuyển sang hội và đăng trên tờ PTĐN cũng như ghi vào sổ vàng xây dựng thiền viện.
- 4/ Trong trường hợp bạn đạo nào muốn lấy lại tiền đã chuyển sang cho hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust; hội có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ.

Kính mong quý bạn đạo hướng tâm lành cùng hợp tác xây dựng cơ đồ tâm linh chung này.
Thành thật cảm ơn quý bạn đạo

Úc châu ngày 5/4/2000.

Thay mặt hội từ thiện Vô Vi Charitable Trust đặc trách xây dựng TVVVQT và LVV Cairns.
Khu Thị Phẩm

**THÔNG BÁO CỦA TỔNG HỘI ÁI HỮU VÔ VI ÚC CHÂU (THAHVVUC)
VỀ ĐẠI HỘI VÔ VI ÚC CHÂU NĂM 2000.**

Ngày 18 Tháng 3, năm 2000

Kính gửi quý Ban Chấp Hành HAHVV các tiểu bang Úc Châu,
Kính gửi toàn thể bạn đạo Úc Châu và thế giới,
Kính gửi Đức Thầy để kính tường

Chiếu theo nội quy của Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu, Ban Chấp Hành Tổng Hội quyết định sẽ tổ chức một Đại Hội Úc Châu tại Melbourne vào cuối Tháng 12, năm 2000. Địa điểm và thời gian chính xác sẽ được xác định sau khi tham khảo với Ban Chấp Hành các tiểu bang Úc Châu và sẽ được thông báo kịp thời.

Một trong những tiết mục của chương trình đại hội kỳ này sẽ là việc bầu lại Ban Chấp Hành của Tổng Hội và bàn bạc về nề nếp sinh hoạt của cộng đồng Vô Vi tại Úc. Trong tinh thần đoàn kết để cải tiến và xây dựng một cách khoa học và bình đẳng, rất mong bạn đạo Úc Châu tham dự đông đủ. Sự tham dự của bạn đạo thế giới và Đức Thầy sẽ là niềm vinh hạnh lớn lao cho bạn đạo Úc Châu. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về:

Tổng Hội Ái Hữu Vô Vi Úc Châu
8 Hilditch Drive, Parafield Gardens, SA 5108, Australia
E-mail: haitan_tran@hotmail.com

Thay mặt Ban Chấp Hành,
Quý thương,
(ký tên)
Trần Hải Tân
Tổng Thư Ký, THAHVVUC.

Đặc San Vô Vi

Trân trọng thông báo:

(1) Như đã phổ biến trước đây, Đặc San Vô Vi số 7 được dự trù phát hành vào dịp Đại Hội Thanh Tịnh--tháng 7 năm 2000. Mọi sự đóng góp như: bài sáng tác, tường thuật và hình ảnh về sinh hoạt của Đức Thầy tại mỗi địa phương, và các thành quả, kinh nghiệm hành thiền của quý bạn đạo, v.v... xin gửi về địa chỉ dưới đây cho đến ngày 1 tháng 6 năm 2000:

Đặc San Vô Vi
8376 Chanticleer Rd
Stanton, CA 90680
USA
Tel.: (714) 236-9291
Fax.: (714) 821-6920
E-mail: dacsanvovi@hotmail.com hoặc
h_nguyen99@hotmail.com

(2) Riêng quý bạn đạo có những bài thơ của Đức Thầy trong khoảng thập niên 80 vui lòng cho chúng tôi mượn (hoặc e-mail) để phổ biến trên ĐSVV.

(3) Đến nay nếu còn bạn đạo gặp trở ngại về việc nhận đặc san, hoặc có thay đổi địa chỉ, xin thông báo để chúng tôi kịp thời điều chỉnh.

Kính bái,

Nhóm Thực Hiện ĐSVV

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho Bà LÝ CẨM, sinh năm 1932 mất ngày 27 tháng 3 năm 2000, nhằm ngày 22 tháng 2 năm Canh Thìn tại EL Monte, California Hoa Kỳ, hưởng thọ 69 tuổi là thân mẫu của bạn đạo Lê Trung Chí.

Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Hội Vô Vi Nam California

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THANH TỊNH – 16 TỚI 19 THÁNG 7 - 2000

Kính thưa quý bạn đạo

- Chỉ còn 1 tháng nữa là đến hạn chót ghi danh tham dự Đại Hội Thanh Tịnh năm 2000 (ngày 15 tháng 5, 2000). Kính xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh đúng thời hạn vì chúng tôi không thể gia hạn thêm vì tổ chức còn nhiều chi tiết khác mà thời gian rất cận và địa điểm xa.

- Quý bạn đạo đã mua vé máy bay và đã có số thông hành mới hoặc chưa thông báo cho Ban Tổ Chức, xin vui lòng cho BTC biết càng sớm càng tốt, vì hiện nay, con một số đồng bạn đạo chưa có thông báo giờ bay

và sổ thông hành cho chúng tôi.

Để tránh phải chờ đợi và làm chậm trễ thủ tục nhận phòng, xin quý bạn vui lòng gửi cho chúng tôi sổ thông hành trước ngày 1 tháng 6, 2000.

Giờ bay/đưa rước và sổ thông hành xin gửi về:

Tại Âu Châu:

Dominique Santelli

email: santelli.dominique@wanadoo.fr

tel: 33 4 50708355

Tại Mỹ và tất cả các nước khác:

Mai Nguyen

PO Box 5915

Oroville, CA 95966

email: mnguyen@apple.com

fax: 530-589-1517

tel: 530-589-6972

Thành thật cảm ơn sự lưu ý của quý bạn, và kính mong được dịp hội ngộ cùng quý bạn tại DH Thanh Tịnh vào tháng 7 này

BTC DH Thanh Tịnh
